

KSUC-O-087

## รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุขสำหรับผู้พิการและครอบครัว โดยผ่านระบบการจัดสวัสดิการสังคมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

สิปปิย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน\* และ วาริช ราศรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

\*Corresponding author: Chayanusas@hotmail.com

### บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุขสำหรับผู้พิการและครอบครัว โดยผ่านระบบการจัดสวัสดิการสังคมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและครอบครัวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 2) เพื่อค้นหารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุขสำหรับผู้พิการและครอบครัวโดยผ่านระบบการจัดสวัสดิการสังคมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ และ 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุขสำหรับผู้พิการและครอบครัวโดยผ่านระบบการจัดสวัสดิการสังคมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เป็นการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ มีกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง จำนวนทั้งสิ้น 60 คน มีเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้าง แบบสังเกต และแบบจดบันทึก โดยมีกระบวนการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ ผลการวิจัยพบว่า (1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและครอบครัวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ 1.1 ปัญหาในด้านเศรษฐกิจ 1.2 ปัญหาในด้านสุขภาพ 1) สุขภาวะทางร่างกาย 2) สุขภาวะทางจิต 3) สุขภาวะทางสติปัญญา 4) สุขภาวะทางสังคม 1.3 ปัญหาในด้านสภาพแวดล้อมในชุมชน (2) เพื่อค้นหารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุขสำหรับผู้พิการและครอบครัว โดยผ่านระบบการจัดสวัสดิการสังคมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ 2.1 การส่งเสริมสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้พิการและครอบครัว 2.2 การจัดกิจกรรมดูแลเสริมสร้างระบบสุขภาพสำหรับผู้พิการ 2.3 การจัดสร้างระบบกองทุนสวัสดิการเงินออมทรัพย์สำหรับผู้พิการ 2.4 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสนมสำหรับผู้พิการ (3) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุขสำหรับผู้พิการและครอบครัวโดยผ่านระบบการจัดสวัสดิการสังคมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ 3.1 การส่งเสริมสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้พิการและครอบครัว คือ 1) โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง แบบอาศัยโรงเรือนผสมผสานกับการเลี้ยงแบบพื้นบ้าน และการเลี้ยงปลาตุ๋กในบ่อซีเมนต์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดสุรินทร์ 2) การส่งเสริมอาชีพในลักษณะการรวมกลุ่มสร้างอาชีพครัวเรือนของสมาชิกในชุมชน โดยการสนับสนุน ส่งเสริมจากเทศบาลตำบลสนม 3.2 การจัดกิจกรรมดูแลเสริมสร้างระบบสุขภาพสำหรับผู้พิการ คือ 1) การบริการดูแลระบบสุขภาพ โดยหน่วยบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสนม 2) การบริการดูแลระบบสุขภาพ โดยชุมชนช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน 3) การบริการดูแลระบบสุขภาพ โดยเทศบาลตำบลสนม 3.3 การจัดสร้างระบบกองทุนสวัสดิการเงินออมทรัพย์สำหรับผู้พิการ 3.4 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสนมสำหรับผู้พิการ

**คำสำคัญ:** รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่ดีมีสุข การจัดสวัสดิการสังคม